

HƯỚNG TỚI NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

QUỐC HỘI VIỆT NAM

Những dấu ấn nổi bật

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV (2021 - 2026)

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định là Chủ nhật, ngày 23/5/2021.



Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Đảng ta tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành

tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực. Cuộc bầu cử lần này, cả nước sẽ bầu 500 đại biểu Quốc hội; trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương là 207 đại biểu (41,4%), số lượng đại biểu ở địa phương là 293 đại biểu (58,6%). Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước là 184 đơn vị. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đã và đang được triển khai đúng pháp luật và bảo đảm tiến độ đề ra. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đã thực hiện rất tốt công tác chuẩn bị bầu cử gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đến ngày 18/4, các địa phương trong cả

nước đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu của tỉnh Thái Bình là 9 đại biểu; trong đó, đại biểu cử trú và làm việc tại địa phương là 5 đại biểu, đại biểu do trung ương giới thiệu là 4 đại biểu. Các bước triển khai giới thiệu người ứng cử được tiến hành thực hiện kỹ lưỡng, chặt chẽ, dân chủ, công khai. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tỉnh đã lập danh sách chính thức 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV bảo

đảm cơ cấu, chất lượng. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh được triển khai bài bản, khoa học, chặt chẽ, đúng quy trình, đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình đang tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn khởi hưởng về ngày hội non sông. Đây là tiền đề rất quan trọng để tỉnh thực hiện thành công cuộc bầu cử, lựa chọn được những người thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

NGUYỄN HÌNH - ĐÓNG HƯƠNG (tổng hợp)

HỒNG GIANG

Hướng về ngày bầu cử

Ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại xã Hồng Giang (Đông Hưng) đang được tập trung cao độ, nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình và tiến độ theo luật định.

giáo dân trong xã cũng tích cực tham gia các hoạt động chuẩn bị bầu cử như dự hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú cho các ứng cử viên; tu sửa cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu... Bà Trương Thị Duyên, thôn Nam A cho biết: Ngày nào tôi cũng thấy loa đài của thôn, của xã tuyên truyền về bầu cử, rồi xem các băng rôn, khẩu hiệu treo ở các đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, mỗi lần đi lễ được nghe cha xứ tuyên truyền về bầu cử nên chúng tôi rất háo hức mong đến ngày 23/5 tới đây được cầm trên tay lá phiếu để tự mình lựa chọn bầu ra những đại biểu có đức, có tài, biết lo cho dân, góp phần xây dựng

địa phương ngày càng phát triển. Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, Ủy ban bầu cử xã còn phối hợp với Ủy ban MTTQ xã đặc biệt chú trọng việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND xã bảo đảm đủ tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo luật định. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã đã chủ động thực hiện các nội dung công tác MTTQ tham gia bầu cử, tổ chức các hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri nơi cư trú bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật, tỷ lệ tín nhiệm dành cho các ứng cử viên đều cao.

Để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử, xã Hồng Giang đã thành lập 7 khu vực bỏ phiếu, 7 tổ bầu cử. Mỗi tổ bầu cử có 15 thành viên, các thành viên đều là người có uy tín trong cộng đồng, nhiệt tình, trách nhiệm. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được thực hiện chuẩn bị. Xã cũng đã lên phương án phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

THU HIỀN



Tuyên truyền trực quan về bầu cử tại xã Hồng Giang.

Ứng dụng công nghệ thông tin phát triển văn hóa đọc

Hơn 6 giờ sáng, xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện bắt đầu lăn bánh. Hôm nay, hành trình ánh sáng tri thức của Thư viện tỉnh về với Trường Tiểu học và THCS Thái Nguyên (Thái Thụy). Chuyến xe này không chỉ là sự hào hứng của các em học sinh xa khu vực trung tâm, ít có điều kiện đọc sách mà còn là niềm mong mỏi của cán bộ Thư viện tỉnh trong việc nhân lên tình yêu với văn hóa đọc.

Trên chuyến xe ô tô thư viện lưu động, ngoài hàng nghìn cuốn sách ở đủ các lĩnh vực..., điều thu hút các em học sinh còn là những chiếc máy tính, tivi, máy chiếu được kết nối internet. Đối với những em nhỏ ở nông thôn, xa khu vực trung tâm, ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ thì việc được tra cứu thông tin trên máy tính, nghe những giọng đọc truyện cảm về những cuốn sách yêu thích hay như việc được xem những bộ phim hoạt hình giáo dục kỹ năng sống là điều rất đặc biệt. Từng em nhỏ kiên nhẫn chờ đợi tới lượt mình để được bước lên xe ô tô thư viện, được hướng dẫn cách tìm kiếm thông tin hữu ích, nắm bắt thông tin hiệu quả. Cuối buổi, các em sẽ xung phong kể lại những câu chuyện, những bộ phim mình vừa được nghe, được xem... Đây là cách học hiệu quả, giúp các em rèn luyện sự chăm chú, tính logic, khả năng

sắp xếp, truyền tải thông tin nhanh chóng. Em Vũ Thị Hằng, lớp 4A, Trường Tiểu học và THCS Thái Nguyên chia sẻ: Sử dụng máy tính trên xe ô tô thư viện, con được nghe câu chuyện thú vị và rùa, đây là câu chuyện đã rất quen

thuộc với chúng con nhưng vì được nghe các cô chú đọc và cũng không làm việc như xem video có hình ảnh sinh động nên câu chuyện dù con đã thuộc lòng nhưng cũng trở nên rất hấp dẫn, mới mẻ. Qua câu chuyện này, con học được tính kiên

trì, siêng năng, nhẫn nại, không tự cao tự đại của chú rùa và cũng không làm việc bất cẩn, thiếu tính kỷ luật của chú thỏ. Thầy giáo Lê Hồng Quân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thái Nguyên cho biết: Dù trong



Học sinh tại các điểm trường sử dụng máy tính kết nối mạng internet trên xe ô tô thư viện lưu động.

trường có thư viện xanh và tại các lớp học đều có những giờ đọc sách của các em học sinh nhưng khi hành trình ánh sáng tri thức của Thư viện tỉnh về tới trường, các thầy cô mới được trang bị thêm nhiều thông tin về những kênh đọc sách hiệu quả trên mạng internet để có thể tham khảo, bổ sung vào những giờ đọc, những giờ ngoại khóa cho các em học sinh. Theo chia sẻ của bà Lê Thị Thanh, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh, một trong những kênh đọc sách hiệu quả mà Thư viện tỉnh thường xuyên giới thiệu tới độc giả là kênh Youtube "Cùng bạn đọc sách". Hiện nay, Thư viện tỉnh đang nỗ lực cùng hệ thống thư viện trên cả nước đóng góp nhiều video bổ ích vào kênh đọc sách này. Được thành lập vào năm 2020, "Cùng bạn đọc sách" có những chuyên mục như: sách hay nên đọc (giới thiệu các tác phẩm hay, bổ ích đến bạn đọc); góc sách cùng bạn (cung cấp các sách nói, kể chuyện sách); góc bạn đọc (bạn đọc chia sẻ cảm tưởng, kinh nghiệm đọc sách, lan tỏa tình yêu đọc sách); góc thiếu nhi (cung cấp các câu chuyện và giới thiệu các cuốn sách hay, bổ ích cho thiếu nhi, đại sứ văn hóa đọc (mục giới thiệu video clip của các thí sinh đã đạt giải trong cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2019, hướng dẫn thí sinh tham gia và làm bài dự thi đại sứ văn hóa đọc 2020...); góc dành cho người tâm huyết với văn hóa đọc (kể về những tấm

gương, những kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc đã được phổ biến, chia sẻ và tôn vinh...). Ngoài ra, ở thời điểm này, Thư viện tỉnh đang số hóa hàng triệu bản sách, báo, tài liệu, từng bước hoàn thiện thư viện số, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin ngày càng đa dạng của độc giả trong và ngoài tỉnh. "Điều đáng nói là nguồn tài nguyên trên thư viện số của Thư viện tỉnh đều là những tài liệu chính thống, đã được thẩm định nên bảo đảm sự chuẩn xác, khoa học. Từ đó góp phần giúp giáo viên và học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh khi đã có tài khoản thì có thể người ở bất cứ đâu để tra cứu, học tập, giải trí trên nguồn tài nguyên của Thư viện tỉnh một cách có định hướng" - bà Lê Thị Thanh cho biết thêm. Những bước chuyển mình trong thời gian qua của Thư viện tỉnh đã góp phần tích cực vào việc phát triển văn hóa đọc, ươm mầm, nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách trong mỗi nhà trường cũng như trong cộng đồng. Thời gian tới, Thư viện tỉnh sẽ nỗ lực đầu tư thêm nhiều phòng đọc chức năng, phù hợp với từng lứa tuổi; đồng thời, tạo dựng thêm nhiều sân chơi bổ ích, lý thú, ứng dụng công nghệ thông tin, vừa hấp dẫn vừa hướng hiện đại hóa văn bản gắn với "thế hệ số" trong cuộc sống hiện nay.

TU ANH

Infographic titled 'BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO TRẺ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG' with various icons and text about online safety for children.